

## ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด

ที่ 14/2563

เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พ.ศ. 2563

.....

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พ.ศ. 2563 ทำให้สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาทางการเงินมากขึ้น สหกรณ์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยการพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันตกต่ำเป็นอย่างมาก หน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ จำต้องปรับตัวเพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดของธุรกิจในชีวิตวิถีปกติแบบใหม่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ และภายหลังจากสิ้นสุดการพักชำระหนี้ สมาชิกสหกรณ์อาจยังคงได้รับผลกระทบทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ข้อ 72 (8) และข้อ 96 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีมติให้จัดโครงการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของลูกหนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพื่อให้ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามความสามารถในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้ที่มีภาระหนักอันเกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

คุณสมบัติลูกหนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้

1. เป็นผู้กู้ประเภทเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ ที่มีภาระหนี้สิ้นเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยให้พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของลูกหนี้ และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชำระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ

2. ในการขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน

3. เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระหนี้แทนผู้กู้ หรือเป็นผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทน

ลูกหนี้ที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ ลูกหนี้ที่ประสงค์จะปรับโครงสร้างหนี้ ให้อื่นคำขอต่อสหกรณ์ฯ

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นไปตามระเบียบโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พ.ศ. 2563 คือ

1. การขยายงวด ให้นำต้นเงินกู้ที่ค้างชำระมาปรับงวดชำระหนี้ใหม่โดยขยายงวดชำระ หนี้ออกไปได้ไม่เกิน 120 งวด สำหรับเงินกู้สามัญ และไม่เกิน 240 งวด สำหรับเงินกู้พิเศษ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน อายุเกษียณของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. การลดยอดเงินในการส่งชำระหนี้เงินกู้ ไม่ว่าจะเป็ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ให้ลดลงได้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ส่งชำระครั้งล่าสุด และจำนวนงวดต้องไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้หลังสิ้นสุดการ ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ต้องชำระหนี้ที่คงเหลืออยู่ให้ครบถ้วนภายในจำนวนงวดที่เหลืออยู่ตามสัญญาเดิม

3. การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง ให้กระทำในฐานะผู้กู้ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และในฐานะลูกหนี้ผู้ค้ำประกันที่ต้องรับชำระหนี้แทนผู้กู้ ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนลูกหนี้ ที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

4. ยอดเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้จะต้องไม่เกินต้นเงินกู้คงเหลือ

5. กำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

พันมิตร คุณศรีรักษ์สกุล

(นายพันมิตร คุณศรีรักษ์สกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด

สำเนาถูกต้อง



(นายพันมิตร คุณศรีรักษ์สกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการ